
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
วันศุกรท่ี์  ๖  มกราคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ช้ัน ๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
 ๑.  ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
 ๓. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย์สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ  
 ๕. พลตํารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง กรรมการ  
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
  (นายสุภัทร  บุญส่ง แทน)  
 ๙. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร  ชูสังข์ แทน) 
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
 ๑.  รองศาสตราจารย์มานิตย ์ จุมปา กรรมการ 
 ๒. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๒. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๓. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๔. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๕. นายธีระ  ละมุลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๖. นางสาวปรีชญา  บุสจะ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๗. นางสาวชัญญา  สังข์สูงเนิน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๘. นางสาววทานีย์  เมฆหมอก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ยังขาด
สาระสําคัญบางประการ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปรับรองในการประชุม    
ครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  
   เม่ือวันท่ี ๒๒ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
ไปในการประชุมครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบของเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

สรุปเรื่อง 

๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก           
ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙มอบหมายรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย 
กรรมการฯ ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับแบบฟอร์มคําร้องและหนังสือรับรองทางการศึกษา แล้วประสานฝ่าย
เลขานุการทําการแก้ไข 

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ทําการปรับแก้แบบฟอร์มคําร้องและ
หนังสือรับรองทางการศึกษา ตามแบบท่ีรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ปรับแก้ 
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มติท่ีประชุม 
๑. ให้ขยายขนาดตัวอักษรคําว่า “Official Transcript of Record” เป็นตัวอักษรขนาด ๒๐ 
๒. ให้จัดทําประกาศเก่ียวกับการใช้บังคับรูปแบบเอกสารสําคัญทางการศึกษา โดยมี

สาระสําคัญ ดังนี้ (๑) ระบุวันท่ีมีผลใช้บังคับ (๒) ผู้มีอํานาจลงนามในเอกสาร และ (๓) การออกย้อนหลังให้กับ
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการรวมศูนย์ข้อมูลของระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการประชุมครั้ง ท่ี  
 ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แจ้งความคืบหน้าของระบบการลงทะเบียนเรียน ตามนโยบายการ
รวมศูนย์บริการระบบงานทะเบียนนักศึกษาท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ทันภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ เนื่องจาก
ต้องปรับแก้ไขระบบงานทะเบียนและฐานข้อมูลนักศึกษาของวิทยาเขตอุเทนถวายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ จึงให้แต่ละวิทยาเขตลงทะเบียนในเครื่องแม่ข่ายเดิมของแต่ละ
วิทยาเขตไปพลางก่อนท้ังนี้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ดําเนินการให้ระบบรับสมัคร รอบรับตรง และข้อมูลการสมัคร   
ของนักศึกษามารวมท่ีศูนย์ข้อมูลของระบบงานทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของการรับสมัคร    
รอบโควตานั้น อยู่ระหว่างดําเนินการกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งแต่ละวิทยาเขตได้ดําเนินการรับสมัครก่อนมีการ   
รวมศูนย์ข้อมูล รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๓๐๑(๑)/๐๐๑๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ชี้แจงว่า ฐานข้อมูลของแต่ละแห่งได้กําหนด
นิยามของข้อมูลไว้ไม่เหมือนกัน เช่น การใช้ตัวเลขแทนชื่อโรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(บางพระ) ใช้เลข ๗ แทนวิทยาลัยพละศึกษาชลบุรี แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพงษ    
ภูวนารถ) ใช้เลข ๗ แทนโรงเรียนสันป่าตอง ทําให้ต้องแก้ไขการนิยามข้อมูล การอ้างอิงให้เหมือนกันทุกแห่ง    
จึงจะรวมระบบฐานข้อมูลของ ๔ แห่งเข้าด้วยกันได้ ส่งผลให้ระบบงานทะเบียนกลางไม่สามารถนํามาใช้ได้ทัน
ในปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ แต่จะนํามาใช้ในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

สรุปเรื่อง 

๑. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘     
เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วาระ ๕.๕ ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ส่งเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณา
รับทราบตามข้อกําหนด 

๓. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๖(๔)/๑๒๒๕๙ ลงวันท่ี 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดําเนินการพิจารณาทบทวนตาม
ข้อสังเกต ดังนี้  

๓.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกําหนดโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา
สาระสําคัญของรายวิชาไม่ครบถ้วน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓.๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตร ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีรายวิชาท่ีได้ศึกษา
มาท้ังในระดับปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาทางด้านธุรกิจไม่ต่ํากว่า ๓๐ หน่วยกิต และ
สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ํากว่า ๓๐ หน่วยกิต/หรือมีรายวิชาท่ีได้ศึกษามาท้ังในระดับปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโทท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ํากว่า ๓๐ หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการ
ทํางานสายอาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย ๕ ป ี

๓.๓ ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตของ
กลุ่มวิชาเลือก ในตารางเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง ให้มีความ
สอดคล้องกับโครงสร้างหลกัสูตรด้วย 

 ท้ังนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งเอกสาร
หลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๔ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลและแบบรายงานข้อมูล
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลโดยนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี พร้อมเล่มประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า จํานวน 
๑ ฉบับ เพ่ือท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป รายละเอียด
หนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๔)/๑๔๒๕๙ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  
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มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกปรับแก้ไขรายละเอียด 
ให้ครบถ้วน และนําเสนอต่อท่ีประชุมในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี ้

๑. ใหม้หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดทํารายละเอียดเป็นตารางเปรียบเทียบ
โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระสําคัญ 

๒. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทําตารางเปรียบเทียบระหว่างคุณวุฒิของ
อาจารย์ชุดเดิม และคุณวุฒิของอาจารย์ชุดใหม่  

๓. ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเลือก ควรเน้นส่วนท่ีมีการแก้ไขตามข้อสังเกต
ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔. การอ้างอิงบทความทางวิชาการ ควรปรับให้ตรงตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 
๕. ให้นําเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

มาใช้บังคับ 
๖. การเปิดหลักสูตรต่างๆ ให้คํานึงถึงความต้องการของนักศึกษา คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 

และสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
ท้ังนี้  หลักสูตรท่ีนําเข้าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ควรเสนอ

คณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณากลั่นกรองให้เรียบร้อยก่อน     
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  

พลตํารวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ อภิปรายว่า มีนักศึกษาทุนประมาณ ๒๐ คน ได้รับทุนแต่
ไม่จบการศึกษา กลับมาทํางานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่อยมา แต่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกลับเรียกให้ชดใช้ทุน (มีประมาณ ๕ คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ชี้แจงว่า การดําเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม และกําหนดนัดประชุม 
ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดท่ีี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐นาฬิกา 
 
 
         รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ 

นายสุภัทร บุญส่ง 
ผู้บันทึกและตรวจรายงานการประชุม 


